

Số: 574/SKHĐT-VP

Điện Biên, ngày 04 tháng 5 năm 2020

V/v chuẩn bị nội dung tại phiên họp

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

VĂN PHÒNG HĐND T. ĐIỆN BIÊN	
DẾN	Số: 1805.....
	Ngày: 21/5.....
	Chuyển:
	Lưu hồ sơ số:

Kính gửi: Thường trực HĐND tỉnh Điện Biên.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Kế hoạch số 44/KH-HĐND ngày 7/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch tổ chức giải trình tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Căn cứ chức năng, nhiệm vụ Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính và xây dựng Chính quyền điện tử như sau:

1. Công tác Đăng ký kinh doanh

- Kết quả triển khai thực hiện: Hiện nay trên cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Điện Biên, Sở Kế hoạch và Đầu tư có 60 TTHC thuộc nội dung Đăng ký kinh doanh, toàn bộ 60 TTHC đã được thực hiện theo hình thức cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp "dangkykinhdoanh.gov.vn".

Trong Quý I năm 2020, Phòng đăng ký kinh doanh đã giải quyết 09 hồ sơ trực tuyến mức độ 4 trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp "dangkykinhdoanh.gov.vn", nhưng không liên kết với cổng dịch vụ công tỉnh Điện Biên, do vậy vẫn không được chấm điểm Cải cách hành chính.

- Hạn chế, tồn tại: Do cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Điện Biên không tích hợp với dữ liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư dẫn đến không có hồ sơ nào được thể hiện trên cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Điện Biên, và không được chấm điểm Cải cách hành chính.

Ngoài ra, người dân và các doanh nghiệp chưa mặn mà với dịch vụ công trực tuyến mà vẫn trực tiếp đến cơ quan để nộp thủ tục hành chính, hầu như không quan tâm đến những tiện ích công qua mạng mà nếu có cũng chỉ là tham khảo.

2. Công tác Đấu thầu qua mạng

- Kết quả triển khai thực hiện:

+ UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2243/KH-UBND ngày 31/7/2019 về kế hoạch thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng năm 2019 và giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

+ Trong năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ đấu thầu qua mạng và Luật Đấu tư công số 39/2019/QH14 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Cho cán bộ các

Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Ban QLDA cấp tỉnh.

+ Thực hiện Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Văn bản số 579/BKHĐT-QLĐT ngày 30/01/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Văn bản số 350/UBND-TH ngày 17/02/2020 của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai, đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện tại Văn bản số 153/SKHĐT-VX ngày 11/2/2020; đồng thời cụ thể hóa trong tổ chức thẩm định theo quy định về lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với năm 2020¹

- Hạn chế, tồn tại:

+ Năng lực đội ngũ cán bộ tham gia các hoạt động đấu thầu đảm không đồng đều, việc cập nhật các quy định về hoạt động đấu thầu ở một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế nhất định.

+ Nền tảng công nghệ của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hiện tại đã lạc hậu, dẫn đến một số khó khăn cho người dùng...

- Giải pháp và kiến nghị

+ Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi và đánh giá quá trình triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng.

+ Kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư nâng cấp, đổi mới Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, thay thế công nghệ đã lạc hậu; đồng thời đảm bảo có sự kết nối, liên thông đồng bộ, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống công nghệ thông tin khác có liên quan trong chính phủ điện tử.

3. Hệ thống thông tin về quản lý đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước

- Kết quả triển khai thực hiện: Việc cập nhật số liệu về các dự án thuộc tất cả các nguồn vốn tỉnh quản lý lên Hệ thống thông tin về quản lý đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện đến các chủ đầu tư, các đơn vị chức năng và các cơ quan có liên quan²; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và hàng năm đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cập nhật thường xuyên trên hệ thống theo quy định.

- Tồn tại, hạn chế: Nền tảng công nghệ của Hệ thống thông tin về quản lý đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước hiện tại đã lạc hậu, đường truyền thường bị gián đoạn dẫn đến một số khó khăn cho người dùng... Nhiều chủ đầu tư chưa chú trọng việc thực hiện triển khai thực hiện quản lý đầu tư công trên Hệ thống.

¹ Năm 2020: Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng, trừ trường hợp đối với các gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính đặc thù. Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm phải bảo đảm tổng số lượng các gói thầu đạt tối thiểu 60% số lượng gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh và tổng giá trị gói thầu đạt tối thiểu 25% tổng giá trị các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh

² Đăng ký tài khoản; tổ chức thực hiện tập huấn ...

- Kiến nghị: Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư nâng cấp, đổi mới Hệ thống thông tin về quản lý đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước, sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, thay thế công nghệ đã lạc hậu; đồng thời đảm bảo có sự kết nối, liên thông đồng bộ, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống công nghệ thông tin khác có liên quan trong chính phủ điện tử.

3. Xây dựng chính quyền điện tử

- Nội dung, nhiệm vụ của dự án: Xây dựng kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Điện Biên làm cơ sở tăng cường khả năng ứng dụng CNTT, khả năng kết nối, liên thông, tích hợp, chia sẻ, sử dụng lại thông tin, chia sẻ thông tin; Xây dựng Trung tâm Dữ liệu; Thiết lập Trung tâm Cung cấp dịch vụ hành chính công của tỉnh để cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 phục vụ người dân và doanh nghiệp; Nâng cấp hệ thống hội nghị truyền hình của tỉnh.

- Tổng mức đầu tư: 45.000 triệu đồng, trong đó:

+ Ngân sách trung ương: 27.000 triệu đồng (Nguồn vốn đầu tư thuộc chương trình mục tiêu CNTT);

+ Ngân sách địa phương: 18.000 triệu đồng (Vốn đầu tư cân đối ngân sách địa phương).

- Tình hình triển khai thực hiện:

+ Khối lượng công việc: Đã thực hiện xong 02 hạng mục: Xây dựng khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Điện Biên phiên bản 1.0; Nâng cấp Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Điện Biên. Trong năm 2020 triển khai thực hiện tiếp các hạng mục: Xây dựng trung tâm dữ liệu tỉnh Điện Biên và xây dựng nền tảng chia sẻ dữ liệu.

+ Tình hình bố trí vốn: Tổng mức kế hoạch vốn giai đoạn 2017-2020 nguồn vốn NSDP: 11.000 triệu đồng (vốn sự nghiệp 500 triệu đồng, vốn đầu tư: 10.500 triệu đồng). Ngân sách trung ương: 0 đồng

+ Tình hình giải ngân đến hết 31/12/2019: 7.000 triệu đồng, dự kiến giải ngân đến hết 31/12/2020: 11.000 triệu đồng.

- Hạn chế, tồn tại

+ Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin trong các cơ quan chưa đồng bộ, an toàn an ninh chưa đáp ứng được yêu cầu.

+ Nguồn vốn đầu tư của tỉnh có hạn chế, phải ưu tiên cho các dự án lớn (Xây dựng Cảng hàng không), nguồn vốn NSTW không được bố trí.

- Giải pháp và kiến nghị

+ Tăng cường công tác thẩm định, kiểm tra, giám sát thực hiện dự án đảm bảo đầu tư tiết kiệm, hiệu quả.

+ Ưu tiên bố trí tiếp chi cho dự án để triển khai trong giai đoạn 2021-2025.

4. Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý điều hành

Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tính chuyên nghiệp của bộ máy hành chính, của cán bộ, công chức, đặc biệt là kỹ năng hành chính và áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn của Sở.

Ứng dụng công nghệ thông tin bảo đảm tuân thủ trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết công việc theo đúng quy định của pháp luật, chương trình, kế hoạch, lịch làm việc, Quy chế làm việc, Cơ chế một cửa gắn với việc sử dụng Hệ thống “Quản lý văn bản và điều hành qua mạng”, Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000: 2015 của Sở.

Thực hiện nghiêm túc chế độ làm việc trên Hệ thống mạng TD-Office hàng ngày để kịp thời tiếp nhận sự phân công, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Sở và kịp thời cập nhật thông tin liên quan đến công việc đang xử lý, đồng thời triển khai áp dụng chữ ký số trên hệ thống phần mềm giữa các cơ quan trong Hệ thống hành chính nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thường xuyên cập nhật và niêm yết Bộ thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh ban hành để cá nhân, tổ chức đến làm việc biết, thực hiện và giám sát. phối hợp với sở Thông tin và Truyền thông triển khai cung cấp 131 lĩnh vực dịch vụ công trực tuyến mức độ 1.2.3 trên cổng thông tin dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ <https://dichvucong.dienbien.gov.vn/trang-chu> và được Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng tải trên trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ <http://dienbiendpi.gov.vn/> Ngoài ra lĩnh vực Đăng ký kinh doanh được thực hiện trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp <https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx> của cục quản lý đăng ký kinh doanh thuộc Bộ kế hoạch và Đầu tư.

Trên đây là nội dung việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính và xây dựng Chính quyền điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư, kính gửi Thường trực HDND tỉnh Điện Biên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.

